

“ซาบีนี่” สอนหนูน้อยให้เป็น “ลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคม” ในแคมป์เรียนรู้ “ซาบีนี่ แคมป์ รุ่น 8 ตอน Love Mom & Dad ที่สุดในโลก”

“ชุดชั้นในเด็กซาบีนี่” โดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ซาบีนี่ แคมป์ รุ่น 8 ตอน Love Mom & Dad ที่สุดในโลก” แคมป์เรียนรู้สำหรับเด็กผู้หญิงที่ป๊อปที่สุดอันดับ 1 ในรูปแบบ One Day Camp สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวนกว่า 100 คน เพื่อเข้าร่วมแคมป์เรียนรู้การเป็น “ลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคม” ตลอดช่วงวันแม่ถึงวันพ่อ ผ่านกิจกรรมแนวเอ็ดดูเทนเมนท์หลากหลายรูปแบบที่มุ่งปลูกฝังความคิด ทักษะที่ดี และส่งเสริมให้เด็กมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อครอบครัวและสังคม ณ สวนวชิรเบญจทัศ



นายอมรเทพ อสีปัญญา ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม “ซาบีนี่ แคมป์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Love Mom & Dad ที่สุดในโลก” ซึ่งเน้นการปลูกฝังให้หนูน้อยเป็น “ลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคม” ตลอดช่วงวันแม่ถึง วันพ่อ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ก็เปรียบเสมือนผ้าขาวผืนน้อยที่รอการแต่งแต้มเพื่อให้ออกมาเป็นผืนผ้าที่สวยงาม ฉะนั้นการที่เด็กมีแบบอย่างที่ดี ได้เรียนรู้หรือรับสื่อที่ดี รวมถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังความคิด ทักษะที่ดี และส่งเสริมให้เด็กมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อครอบครัวและสังคม เด็กก็จะซึมซับสิ่งดีๆ เหล่านั้นไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นจิตสำนึกในการแสดงออกถึงการเป็นลูกที่ดี เช่น ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านในส่วนที่ตนเองสามารถทำได้ จนเมื่อเติบโตใหญ่ขึ้นก็就会有ความกตัญญูต่อครอบครัว นำพาให้เด็กเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

[nggallery id=121]

กิจกรรม “ซาบีนี่ เลิฟ มัม แอนด์ แด๊ด” ได้เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ผ่านการจัดกิจกรรม สคูลทัวร์ใน 15 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลต์ คือ การจัดแสดงละครนิทานที่ปลูกฝังความคิดการเป็นเยาวชนที่ดีของพ่อแม่ และสังคมให้กับน้องๆ ในชื่อเรื่อง “การผจญภัยสู่เส้นทางความเป็นเด็กดีกับพี่ซาบีนี่” ซึ่งเป็นเรื่องราวของกระต่ายน้อยผู้ที่ไม่เคยทำความดีหรือรู้จักการแบ่งปันมาก่อน จนมาวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนทำให้กระต่ายน้อยต้องกลับตัวกลับใจมาทำความดี เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อและคุณแม่ โดยที่กระต่ายน้อยตัวนี้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำความดีเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำได้ทุกวัน โดยตลอดภารกิจจะมีพี่ซาบีนี่ เป็นเสมือน

ทูตประจำตัวของเด็กผู้หญิงที่จะคอยให้คำแนะนำในการทำความดีและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ จนสามารถทำความดีได้ครบทุกประการ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ น้องๆ ยังสามารถร่วมกันเขียนสัญญาใจเพื่อส่งประกวดในหัวข้อ “หนูจะเป็นเด็กดีอย่างไร ให้พ่อแม่ชื่นใจสุดๆ” โดยน้องที่เขียนสัญญาใจได้โดนใจที่สุดในแต่ละโรงเรียน จะได้รับทุนการศึกษา และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเด็กซาบีนี้อีกด้วย

กิจกรรมดำเนินมาถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันพ่อ ซาบีนี้ได้ต่อยอดจัดกิจกรรม “ซาบีนี้แคมป์ รุ่น 8 ตอน Love Mom & Dad ที่สุดในโลก” แคมป์เรียนรู้สำหรับเด็กผู้หญิงที่ป๊อปที่สุดอันดับ1 ที่จะชวนหนูน้อยพร้อมเพื่อนขึ้นมาแสดงความรักพ่อรักแม่ กับภารกิจสุดเปรี๊ยะในแบบ “เก่ง ดี สู้และรู้ใจพ่อแม่...” ผ่านมัลติเกม version 3G และกิจกรรม “บอกให้พ่อแม่รู้ว่าหนูรักแค่ไหน” ภายในซาบีนี้แคมป์ น้องๆ กว่า 100 คน จะได้พบกับกิจกรรมสุดน่ารักมากมายที่เต็มไปด้วยสาระและข้อคิดต่างๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกฝังขั้นพื้นฐาน อย่างการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เช่น กิจกรรม รู้ใจ...ไม่โก่ง โดยให้น้องๆ มาร่วมทายใจคุณพ่อคุณแม่จากคำถามที่ได้รับแบบเรียลไทม์ เพื่อวัดใจน้องๆ ว่าใส่ใจรายละเอียดของคุณพ่อคุณแม่แค่ไหน กิจกรรมเดอะกันดั้ม..ไม่ต้องย่ำบอย กิจกรรมที่น้องๆ จะต้องสวมใส่ชุดวิบากเพื่อตะลุยภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้น้องๆ ทราบถึงความใส่ใจและเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เวลาเดียวเชิญ หรือสอนให้น้องๆ ทำการบ้าน หรืองานบ้านอื่นๆ และให้น้องๆ รู้จักทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่บังคับหรือคอยบอก

รวมทั้งกิจกรรมตะลุยงานบ้านที่น้องๆ ค้นเคย เพื่อปรับทัศนคติของน้องๆ ให้มองงานบ้านเป็นเรื่องแสนสนุกจนสามารถทำเป็นกิจวัตรแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ในทุกๆ วัน และกิจกรรม “ทำดีเพื่อสังคม” เป็นกิจกรรมจัดทำการ์ด และห่อของขวัญที่เตรียมมาจากบ้าน เพื่อให้เพื่อนๆ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถีได้ด้วยตัวเอง โดยทางซาบีนี้ จะเตรียมอุปกรณ์การห่อ และของขวัญเพิ่มเติมประกอบด้วยเครื่องเขียน และชุดผลิตภัณฑ์ซาบีนี้ด้วย ขั้นตอนต่อมาคือการปลูกฝังการเป็นคนดีของสังคม ทางแคมป์ได้จัดกิจกรรม “ปลูกไม้ ซายน้ำ เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อให้น้องๆ ได้ซึมซาบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม และต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่นำไปสู่การรับผิดชอบต่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคต รวมถึงยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากนี้ทางแคมป์ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ใช้จินตนาการของตนเอง แสดงฝีมือโชว์ทักษะการ DIY แผ่นที่ผ้าพันคอให้คุณพ่อคุณแม่ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ ได้ประทับใจกันอีกด้วย

น้องบีบี สายรุ้ง วงศ์ธนาศิริกุล อายุ 7 ปี ตัวแทนหนูน้อยที่เข้าร่วมซาบีนี้แคมป์ในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่

ได้เข้าร่วมกิจกรรมซาบีนี่แคมป์เป็นครั้งแรก หนูชอบกิจกรรมทุกอย่างที่สามารถบอกให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าหนูรักแค่ไหน เพราะนอกจากจะสนุกแล้ว ยังฝึกฝนให้หนูเป็นลูกที่ดี เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ถึงเหตุผลที่คอยพร่ำสอนหนู หนูจะเป็นเด็กดี ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน และจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะ

น้องน้ำตาล รัตนลักษณ์ ปฐพีรังสี อายุ 7 ปี ตัวแทนหนูน้อยที่เข้าร่วมซาบีนี่แคมป์ในครั้งนี้ กล่าวว่า พวกเราที่เข้าร่วมกิจกรรมซาบีนี่แคมป์ทุกคนต่างเป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียน และช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านค่ะ แต่วันนี้หนูได้เรียนรู้วิธีการบอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยวิธีต่างๆ และยังได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ทั้งกิจกรรมจัดทำการ์ด และห่อของขวัญที่เตรียมมาจากบ้าน เพื่อมอบให้เพื่อนๆ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี และกิจกรรม “ปลูกไม้ ชายน้า เณิมพระเกียรติ”

พบกับชุดชั้นในเด็กซาบีนี่คอลเลกชันใหม่ล่าสุด **“ซาบีนี่ เลิฟ มัม แอนด์ แด๊ด”** ชวนน้องๆ มาร่วมเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ เป็นคนดีของสังคม ผ่านลวดลายการ์ตูนที่ซาบีนี่กับภารกิจทำความดีในรูปแบบต่างๆ ที่จะปลูกฝังให้น้องๆ รู้จักการทำความดีเพื่อพ่อแม่ รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคม และยังรู้จักการทำประโยชน์เพื่อ ส่วมรวม ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสู่การเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป โดยชุดชั้นในสำหรับเด็ก “ซาบีนี่ เลิฟ มัม แอนด์ แด๊ด” ยังคงคุณสมบัตินุ่มสบายด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ผลิตจากฝ้ายแท้ 100% ภายใต้อัตลักษณ์ “COTTON USA” สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี และไม่ระคายเคืองต่อผิวอ่อนบอบบางของคุณหนูๆ จำหน่ายในราคาตั้งแต่ 280-360 บาท วางจำหน่ายแล้วตั้งวันนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/sabinie, www.sabina.co.th หรือ Sabina Call Center 02-422-9430